

การตรวจชันสูตรศพของลูกน้อยของคุณ

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสูญเสียของคุณ

คุณได้รับเอกสารข้อมูลนี้ เนื่องจากคุณยินยอมให้มีการตรวจชันสูตรศพทารกของคุณ

การตรวจนี้ จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับสาเหตุที่ลูกของคุณเสียชีวิต

ทีมดูแลสุขภาพของคุณจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกของคุณในการสอบสวนเพิ่มเติมกับคุณ

ทีมดูแลสุขภาพของคุณจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการสอบสวนเพิ่มเติมกับคุณ คุณควรได้รับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ รวมถึงการตัดสินใจว่าลูกน้อยของคุณควรได้รับการตรวจชันสูตรศพหรือไม่

ถ้าไม่, คุณสามารถขอสำเนาได้ หรือคุณสามารถสแกนรหัส QR ท้ายเอกสารข้อมูลนี้ เพื่ออ่านได้

เอกสารข้อมูลนี้ จะอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป การตรวจจะจัดขึ้นที่ไหน และต้องติดต่อใครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณตกลงที่จะชันสูตรพลิกศพ?

หลังจากที่คุณใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยแล้ว ทีมดูแลสุขภาพของคุณจะแจ้งให้ผู้ประสานงานบริการชันสูตรพลิกศพ ปริกำเนิดแห่งรัฐวิกตอเรีย (VPAS) ทราบว่าลูกน้อยของคุณพร้อมสำหรับการตรวจชันสูตรศพแล้ว ผู้ประสานงาน VPAS จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายทารกของคุณไปยังสถาบันผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจ

คุณสามารถติดต่อผู้ประสานงาน VPAS ได้ตั้งแต่วันที่ลูกน้อยออกจากความดูแลของคุณ เจ้าหน้าที่ VPAS พร้อมที่จะตอบคำถามของคุณและแจ้งข้อมูลให้คุณทราบมากที่สุดเท่าที่คุณต้องการ คุณจะหารายละเอียดได้ในตอนท้ายของเอกสารข้อมูลนี้

การชันสูตรศพจะเกิดขึ้นที่ไหน?

การตรวจชันสูตรศพของทารกจะมีขึ้นที่:

- Royal Women's Hospital ที่พาร์ควิลล์ (Pathology ของ Royal Children's Hospital)
- Monash Health ที่ เคลย์ตัน (Monash Pathology)
- The Mercy Hospital for Women ที่ไฮเดลเบิร์ก (Austin Pathology)

การชันสูตรศพใช้เวลาานเท่าใด?

การตรวจชันสูตรศพจะเริ่มต้นด้วยการตรวจภายนอก เช่น การเอ็กซเรย์ หรือ MRI การทดสอบเหล่านี้จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่อาจใช้เวลาสองสามวัน ขึ้นอยู่กับว่าบริการเหล่านี้พร้อมให้บริการเมื่อใด หลังจากการทดสอบเหล่านี้เสร็จสิ้น การตรวจภายใน (ขั้นตอนการผ่าตัด) อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจภายในจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง

เราเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะรู้ว่าลูกของคุณจะอยู่ในความดูแลของเรานานแค่ไหน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อแผนการจัดงานศพของลูกน้อยได้

เมื่อลูกน้อยของคุณอยู่ที่สถาบันผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงาน VPAS จะให้แนวคิดที่แม่นยำมากขึ้นแก่คุณว่าทารกจะถูกนำส่งกลับไปหาคุณเมื่อใด

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการชันสูตรพลิกศพ?

เมื่อเราชันสูตรเสร็จแล้ว เราจะทำงานร่วมกับผู้อำนวยการงานศพของคุณเพื่อย้ายลูกน้อยของคุณจากความดูแลของเราไปยังสถานประกอบพิธีศพอย่างปลอดภัยและให้เกียรติ

คุณสามารถเห็นลูกน้อยของคุณหลังจากการชันสูตรพลิกศพได้หรือไม่?

ได้ พ่อแม่บางคนเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกหลังการชันสูตรพลิกศพ ในขณะที่ลูกอยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการงานศพหรือในบางกรณี อยู่ที่บ้าน

นี่เป็นการตัดสินใจส่วนตัวสำหรับครอบครัวของคุณ

หากทารกของคุณมีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมดหรืออย่างจำกัด นักพยาธิวิทยาปริกำเนิด (แพทย์) จะทำการผ่าตัดเปิด (แผล) เพื่อตรวจเนื้อเยื่อและอวัยวะของเด็ก หลังจากการตรวจพวกเขาจะปิดแผลเหล่านี้ อย่างระมัดระวัง เมื่อลูกน้อยของคุณแต่งตัวแล้ว จะมองไม่เห็นรอยกรีด

คุณจะได้รับผลการชันสูตรศพเมื่อใด?

หลังการตรวจชันสูตรศพ นักพยาธิวิทยาปริกำเนิดจะเขียนรายงานโดยละเอียดเพื่ออธิบายสิ่งที่พบ โดยปกติรายงานจะแล้วเสร็จภายใน 10 ถึง 12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่จำเป็น และระยะเวลาที่ใช้ในการรับผลการตรวจ รายงานจะถูกส่งไปยังแพทย์ที่ดูแลคุณและลูกน้อยของคุณ แพทย์จะนัดหมายติดตามผลกับคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่พบในระหว่างการตรวจชันสูตรศพของทารก

การสนับสนุนและข้อมูลการสูญเสีย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุน โปรดติดต่อทีมดูแลสุขภาพของคุณ

คุณสามารถสแกนรหัส QR เหล่านี้ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ:

ทรัพยากรการสูญเสีย



ข้อมูลครอบครัว VPAS



ติดต่อผู้ประสานงาน VPAS หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

T [1800 841 024](tel:1800841024)

E VPAC@thewomens.org.au

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

9.00 น.-17.00 น.